

-สำเนา-

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๑

วันพุธที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมคิด แยมยิ้ม	ประธานสภา อบต.	สมคิด แยมยิ้ม	
๒	นายเวียงชัย แซกพุทรา	รองประธานสภา อบต.	เวียงชัย แซกพุทรา	
๓	ร้อยตรีอนุรักษ์ คำดี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	อนุรักษ์ คำดี	
๔	นางวารารณณ์ เหมือนสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	-	
๕	นายเล็ก ลังด่านจาก	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	เล็ก ลังด่านจาก	
๖	นายวสุ แดงสูงเนิน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	วสุ แดงสูงเนิน	
๗	นายสิน วนสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	สิน วนสันเทียะ	
๘	นายวิเชียร เชิดสูงเนิน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	วิเชียร เชิดสูงเนิน	
๙	นายอำพล พรสวัสดิ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	อำพล พรสวัสดิ์	
๑๐	นางพนม สุขมะลิ่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	พนม สุขมะลิ่ง	
๑๑	นายเสวย อุดกลาง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	เสวย อุดกลาง	
๑๒	นางกาวิล สามโคก	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒	กาวิล สามโคก	
๑๓	นายประสิทธิ์ เจริญสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓	ประสิทธิ์ เจริญสันเทียะ	
๑๔	นายผิน สาดกำปัง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔	ผิน สาดกำปัง	
๑๕	นายวิหาร กลิ่นขจร	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕	วิหาร กลิ่นขจร	

ผู้ขาดประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-

ผู้ลาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางวราภรณ์ เหมือนสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	-	-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุชาติ บำรุงศิลป์	รองนายก อบต.หนองหอย	สุชาติ บำรุงศิลป์	
๒	นางนภาพร ลุ่มกาหลง	รองนายก อบต.หนองหอย	นภาพร ลุ่มกาหลง	
๓	นางนันทนา กลยณี	เลขานุการนายก อบต.	นันทนา กลยณี	
๔	นายธนากร หงษ์อินทร์	ปลัด อบต.หนองหอย	ธนากร หงษ์อินทร์	
๕	นายธนบดีรินทร์ เสมสันเทียะ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ธนบดีรินทร์ เสมสันเทียะ	
๖	นายชยพล พชรวิทย์กุล	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชยพล พชรวิทย์กุล	
๗	นางสาววราภร ขอพรงกลาง	นักวิเคราะห์ฯ	วราภร ขอพรงกลาง	
๘	นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ณัฐวรรณ โชนสันเทียะ	
๙	นางสาวณัฐธิดา ศรีกระโทก	นักจัดการงานทั่วไป	ณัฐธิดา ศรีกระโทก	

สมาชิกสภาทั้งสิ้น	๑๕	คน
ผู้มาประชุม	๑๔	คน
ผู้ขาดประชุม	-	คน
ผู้ลาประชุม	๑	คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	๙	คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

โดยมีนายสมคิด แยมยิ้ม ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ทำหน้าที่ประธานการประชุม และนายธนากร หงษ์อินทร์ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย และนางสาววราภร ขอพรงกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทำหน้าที่บันทึกการรายงานการประชุม

นายธนากร หงษ์อินทร์
เลขานุการสภา
นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภา

บัดนี้ผู้มาประชุมเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมต่อไป

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภา

๑. ขอขอบคุณท่านผู้บริหารพร้อมคณะ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้มาประชุมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ที่ประชุม

๒. ขอขอบคุณท่านผู้บริหารพร้อมคณะ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ตลอดจนผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตตำบลหนองหอย รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นในภาพรวมของอำเภอพระทองคำ ด้วยความมานะ อุทิศตน ด้วยดีตลอดมา ขอให้ถือปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไป
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภา

ด้วยฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ตรวจสอบแล้ว มาเพื่อให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยรับรอง ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมได้มีการตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่า มีข้อความใดจะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความใดหรือไม่ หากมีให้เสนอได้ เพื่อจะได้ให้ฝ่ายเลขานุการ ได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
ไม่มี

ที่ประชุม

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภา

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอแล้ว ต่อไปจะได้ขอมติที่ประชุม “สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอให้ยกมือขึ้น”

ที่ประชุม

มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์(รับรอง...๑๔...เสียง ไม่รับรอง...-...เสียง
งดออกเสียง...-...เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องการติดตามผลการประชุมตามที่คณะกรรมการสภามอบหมาย

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องด่วน

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องกระทู้ถาม

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภา

ด้วยร้อยตรีอนุรักษ คำดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๑ ได้ยื่นกระทู้ถามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖ เรื่อง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ส่งกระทู้ถามให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้เตรียมข้อมูลในการตอบกระทู้ถามไปแล้ว ก่อนที่จะให้ผู้บริหารได้ตอบกระทู้ถาม ผมขอเชิญท่านร้อยตรีอนุรักษ คำดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๑ ได้ชี้แจงกระทู้ถามให้ที่ประชุมได้รับทราบก่อนขอเชิญครับ

ร้อยตรีอนุรักษ คำดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑

เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ที่เคารพทุกท่าน กระผมร้อยตรีอนุรักษ คำดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๑ ขอชี้แจงกระทู้ถามให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. โครงการที่แล้วเสร็จที่ส่งงาน เบิกจ่าย เรียบร้อยทุกอย่างหรือไม่
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน แต่ละขั้นตอน

๓. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่จะดำเนินการ
๔. โครงการที่มีอุปสรรค/ปัญหาหรือไม่ ถ้ามีปัญหาคืออะไร
๕. ขอแบบโครงสร้างบุคลากรแต่ละตำแหน่งและหน้าที่ สอบถามเพราะอยากเห็นเรื่องสิทธิมนุษยชนของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึง ผมอยากพูดคุยบ้างอีกครั้ง เพราะทุกอย่างไม่มีอะไรยั่งยืน
๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ๑ ปี ที่แต่งตั้งไม่มีการติดตามและประชุมเลยแม้แต่ครั้งเดียว มีเหตุใด ที่สอบถามเพราะจะครบปีแล้วคณะกรรมการยังไม่ได้พบปะพูดคุยติดตามงาน แต่ก็ได้มีการประชุมแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภา

ตามที่ร้อยตรีอนุรักษ คำดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๑ ได้ชี้แจงกระทู้ถามให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น ผมขอเชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ตอบกระทู้ถามขอเชิญครับ

นายสุชาติ บำรุงศิลป์
รองนายก รก. นายก อบต.

เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ที่เคารพทุก กระผมนายสุชาติ บำรุงศิลป์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ตามที่ท่านร้อยตรีอนุรักษ คำดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๑ ได้มีกระทู้ถาม ผมขอเชิญท่านปลัดฯ ช่วยตอบแทน ขอเชิญครับ

นายธนากร หงษ์อินทร์
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย กระผมนายธนากร หงษ์อินทร์ ปลัด อบต.หนองหอย ขอตอบกระทู้ตามที่ท่านร้อยตรีอนุรักษ คำดี ได้สอบถามมีหลายประเด็น องค์กรรมมีมานานแต่การพัฒนาอย่างล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ องค์กรรมมี ๓ ส่วน ๑. นายก ๒. สภา ๓. เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทำงานตามที่นายกสั่ง สภามีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของนายก เจ้าหน้าที่ทำงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายข้าราชการมี ๓ ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปฏิบัติ ส่วนการติดตามแผนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดทำแผนมี ๒ คณะ คือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ และคณะกรรมการพัฒนาแผนฯ เมื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว การจัดทำงบประมาณจะต้องนำโครงการมาจากแผนฯ แต่ที่ผ่านมาประชุมประชาคมหมู่บ้านไม่ได้เพราะโรคระบาดโควิด -๑๙ ส่งตัวแทนหมู่บ้านมาประชุม ผ่านสภาให้ความเห็นชอบ จึงนำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายได้ข้อบัญญัติงบประมาณอาจไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ผมอยากให้ทุกหมู่บ้านๆละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึงได้น้อยแต่ได้ทุกปี หากเป็นโครงการเกินศักยภาพก็ของบประมาณไปที่หน่วยงานอื่น ที่ผ่านมามีงบ ๑๐๐ กว่าสาย อบต.ขึ้นทะเบียนทางหลวงไว้เพียง ๙ สาย อ้างไม่มีคนดำเนินการ ผมก็หาคนมาให้ ผมจะใช้แผนที่ภาษีในการดำเนินการ ในฐานะผมเป็นปลัดผมจะรับไปแจ้งเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติต่อไป

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภา

ตามที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ตอบกระทู้ถามไปแล้ว ท่านร้อยตรีอนุรักษ คำดี หรือที่ประชุมมีท่านให้ข้อเสนอหรือข้อซักถามหรือไม่ ถ้ามีให้เสนอได้

ที่ประชุม
นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ไม่มี
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอหรือซักถามแล้ว ต่อไปจะเป็นการขอมติ
ที่ประชุม “สมาชิกท่านใดรับทราบการตอบกระทู้ถามของท่านร้อยตรีอนุรักษ์ คำดี
ขอให้ยกมือขึ้น”

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องการพิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า
เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๕ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลการจัดทำร่าง
ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามแบบที่กำหนดตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่า ด้วย
การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ของ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามที่
กฎหมายและระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด จึงขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภา ได้
ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ

นายธนากร หงษ์อินทร์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาที่เคารพ กระผมนายธนากร
หงษ์อินทร์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ขอชี้แจง
รายละเอียดการจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน
ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามแบบที่หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกำหนด ดังนี้

ข้อกฎหมาย

๑.พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

มาตรา ๙ บัญญัติว่า “ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะ
เสนอ ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ และประสงค์จะให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๘ (๒) ให้ หรือ
ดำเนินการให้มีการเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อตามมาตรา ๗ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรค
ห้า หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น และให้
ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ตาม
ความประสงค์ของผู้ร้อง

จำนวนผู้เข้าชื่อยื่นคำร้อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง
วิธีการประกาศเชิญชวน และระยะเวลาดำเนินการของปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชื่อยื่นคำร้องตามวรรคสอง จะกำหนดให้เกินสิบคนมิได้

ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ การเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวให้กระทำได้โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ”

มาตรา ๘ (๒) บัญญัติว่า “ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งต้องมีสาระสำคัญและเป็นไปตามแบบที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น”

มาตรา ๗ บัญญัติว่า “ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่ในวันยื่นคำร้องเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๘ และต้องไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องห้ามมิให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งรวมกันจำนวนไม่น้อยกว่าสามพันคนหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่สิบของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นภายหลังจากที่สภาท้องถิ่นนั้นสิ้นอายุหรือถูกยุบครั้งสุดท้ายแล้ว แต่จำนวนใดจะน้อยกว่าผู้มีสิทธิเข้าชื่อตามวรรคหนึ่งผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเพื่อให้มีการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อมีร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้ว ให้มีสิทธิเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อให้ครบจำนวนตามวรรคสอง

การเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อตามวรรคสามจะกระทำเป็นหนังสือเชิญชวนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ต้องแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นไปพร้อมกันด้วย

การร่วมเข้าชื่อต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมเข้าชื่อและข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและส่งไปยังสถานที่หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสี่”

๒. ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ มีจำนวน ๑๒ ข้อ

๓. การพิจารณาร่างระเบียบตามข้อ ๒ ให้พิจารณาเป็นรายข้อ หากไม่มีสมาชิกสภากำหนดหรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ประธานขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ตราเป็นระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ หรือไม่

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ มีท่านให้มีข้อเสนอหรือข้อซักถามหรือไม่ ถ้ามีให้เสนอได้

ไม่มี

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอ ต่อไปขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภา ได้อ่านรายละเอียดของร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมทราบ

รายละเอียดร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้ง ๑๒ ข้อ มีรายละเอียดดังนี้

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภา
ที่ประชุม
นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภา

นายธนากร หงษ์อินทร์
เลขานุการสภา

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยความเห็นของของสภาท้องถิ่น ในการประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๕ จึงให้กำหนดระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ว่าด้วยการ
ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียดข้อ ๑ ให้ที่ประชุมพิจารณา
มีท่านให้มีข้อเสนอหรือข้อซักถามหรือไม่ ถ้ามีให้เสนอได้ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่าน
ใดเสนอ ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมข้อ ๑ “สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่าง ระเบียบ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อที่ ๑ ขอให้ยกมือขึ้น”

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ...๑๔... เสียง ไม่เห็นชอบ...-... เสียง
งดออกเสียง...-...เสียง)

นายธนากร หงษ์อินทร์
เลขานุการสภาฯ
นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียดข้อ ๒ ให้ที่ประชุมพิจารณา
มีท่านให้มีข้อเสนอหรือข้อซักถามหรือไม่ ถ้ามีให้เสนอได้ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่าน
ใดเสนอ ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมข้อ ๒ “สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่าง ระเบียบ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อที่ ๒ ขอให้ยกมือขึ้น”

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์(เห็นชอบ...๑๔... เสียง ไม่เห็นชอบ...-... เสียง
งดออกเสียง...-...เสียง)

นายธนากร หงษ์อินทร์
เลขานุการสภาฯ

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติท้องถิ่น

“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหอย และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหอย ซึ่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้เป็นผู้ดำเนินการแทน

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วย การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

“ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่ยื่นคำร้องขอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ให้จัดทำ
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียดข้อ ๓ ให้ที่ประชุมพิจารณา มีท่านให้มีข้อเสนอหรือข้อซักถามหรือไม่ ถ้ามีให้เสนอได้ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอ ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมข้อ ๓ “สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่าง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อที่ ๓ ขอให้ยกมือขึ้น”

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์(เห็นชอบ...๑๔... เสียง ไม่เห็นชอบ...-... เสียงงดออกเสียง...-...เสียง)

นายธนากร หงษ์อินทร์
เลขานุการสภาฯ

ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือให้ ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้เข้าชื่อจำนวนไม่เกินสิบคน ยืนยันคำร้องว่าประสงค์จะให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องใดและหรือมีเนื้อหาอย่างไร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และลายมือชื่อ พร้อมทั้งมอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ประสานงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติแล้วยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้

ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องตามวรรคหนึ่ง หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้แจ้งผู้ประสานงานแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนให้ถือว่าวันที่ยื่นคำร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวันรับคำร้องขอและให้ดำเนินการต่อไปตามข้อ ๕ และให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นคำร้อง

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียดข้อ ๔ ให้ที่ประชุมพิจารณา มีท่านให้มีข้อเสนอหรือข้อซักถามหรือไม่ ถ้ามีให้เสนอได้ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอ ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมข้อ ๔ “สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่าง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อที่ ๔ ขอให้ยกมือขึ้น”

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์(เห็นชอบ...๑๔... เสียง ไม่เห็นชอบ...-... เสียงงดออกเสียง...-...เสียง)

นายธนากร หงษ์อินทร์
เลขานุการสภาฯ

ข้อ ๕ ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีสาระสำคัญและเป็นไปตามแบบที่กำหนดให้ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ ๔ วรรคสอง หากเห็นว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอขยายระยะเวลาต่อ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อาจขยายให้เป็นกรณีไปก็ได้ แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี้ การจัดทำ

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวยังไม่ถือว่า มีผลเป็นการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียดข้อ ๕ ให้ที่ประชุมพิจารณา มีท่านให้มีข้อเสนอหรือข้อซักถามหรือไม่ ถ้ามีให้เสนอได้ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอ ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมข้อ ๕ “สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่าง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อที่ ๕ ขอให้ยกมือขึ้น”

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์(เห็นชอบ...๑๔... เสียง ไม่เห็นชอบ...-... เสียงงดออกเสียง...-...เสียง)

นายธนากร หงษ์อินทร์
เลขานุการสภาฯ

ข้อ ๖ เมื่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำร่างข้อบัญญัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อไปดำเนินการเชิญชวนต่อไป หรือหากผู้ยื่นคำร้องประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ ๗

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียดข้อ ๖ ให้ที่ประชุมพิจารณา มีท่านให้มีข้อเสนอหรือข้อซักถามหรือไม่ ถ้ามีให้เสนอได้ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอ ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมข้อ ๖ “สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่าง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อที่ ๖ ขอให้ยกมือขึ้น”

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์(เห็นชอบ...๑๔... เสียง ไม่เห็นชอบ...-... เสียงงดออกเสียง...-...เสียง)

นายธนากร หงษ์อินทร์
เลขานุการสภาฯ

ข้อ ๗ ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเชิญชวนเป็นการทั่วไปผ่านทางหนังสือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือทางอื่นๆ พร้อมระบุสถานที่จัดส่งเอกสารและที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีอื่น

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียดข้อ ๗ ให้ที่ประชุมพิจารณา มีท่านให้มีข้อเสนอหรือข้อซักถามหรือไม่ ถ้ามีให้เสนอได้ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอ ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมข้อ ๗ “สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่าง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อที่ ๗ ขอให้ยกมือขึ้น”

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์(เห็นชอบ...๑๔... เสียง ไม่เห็นชอบ...-... เสียงงดออกเสียง...-...เสียง)

นายธนากร หงษ์อินทร์
เลขานุการสภาฯ

ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามารถส่งหลักฐานการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมเข้า และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและส่งไปยังสถานที่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุม

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียดข้อ ๘ ให้ที่ประชุมพิจารณา
มีท่านให้มีข้อเสนอหรือข้อซักถามหรือไม่ ถ้ามีให้เสนอได้ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่าน
ใดเสนอ ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมข้อ ๘ “สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่าง ระเบียบ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อที่ ๘ ขอให้ยกมือขึ้น”

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์(เห็นชอบ...๑๔... เสียง ไม่เห็นชอบ...-... เสียง
งดออกเสียง...-...เสียง)

นายธนากร หงษ์อินทร์
เลขานุการสภาฯ

ข้อ ๙ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จัดให้มีการร่วม
เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์
จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบสารสนเทศนั้น ให้
ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียดข้อ ๙ ให้ที่ประชุมพิจารณา
มีท่านให้มีข้อเสนอหรือข้อซักถามหรือไม่ ถ้ามีให้เสนอได้ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่าน
ใดเสนอ ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมข้อ ๙ “สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่าง ระเบียบ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อที่ ๙ ขอให้ยกมือขึ้น”

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์(เห็นชอบ...๑๔... เสียง ไม่เห็นชอบ...-... เสียง
งดออกเสียง...-...เสียง)

นายธนากร หงษ์อินทร์
เลขานุการสภาฯ

ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิ
ถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าชื่อจะเสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ทำเป็น
หนังสือซึ่งมีข้อความแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และข้อความที่แสดง
ให้เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใด
พร้อมลงลายมือชื่อ และส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยด้วยตนเองทาง
ไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ ๙
ให้เข้าสู่ระบบการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นั้น เพื่อยืนยันตัวตนทำรายการถอนชื่อ

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียดข้อ ๑๐ ให้ที่ประชุมพิจารณา
มีท่านให้มีข้อเสนอหรือข้อซักถามหรือไม่ ถ้ามีให้เสนอได้ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่าน
ใดเสนอ ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมข้อ ๑๐ “สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่าง
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ว่าด้วยการดำเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อที่ ๑๐
ขอให้ยกมือขึ้น”

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์(เห็นชอบ...๑๔... เสียง ไม่เห็นชอบ...-... เสียง
งดออกเสียง...-...เสียง)

นายธนากร หงษ์อินทร์
เลขานุการสภาฯ

ข้อ ๑๑ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ออกหนังสือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของจำนวนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประสานงานเพื่อไปดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงรายละเอียดข้อ๑๑ ให้ที่ประชุมพิจารณา มีท่านให้มีข้อเสนอหรือข้อซักถามหรือไม่ ถ้ามีให้เสนอได้ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอ ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมข้อ ๑๑ “สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อที่ ๑๑ ขอให้ยกมือขึ้น”

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์(เห็นชอบ...๑๔... เสียง ไม่เห็นชอบ...-... เสียงงดออกเสียง...-...เสียง)

นายธนากร หงษ์อินทร์
เลขานุการสภาฯ
นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ข้อ ๑๒ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รักษาการตามระเบียบนี้

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงรายละเอียดข้อ๑๒ ให้ที่ประชุมพิจารณา มีท่านให้มีข้อเสนอหรือข้อซักถามหรือไม่ ถ้ามีให้เสนอได้ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอ ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมข้อ ๑๒ “สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อที่ ๑๒ ขอให้ยกมือขึ้น”

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์(เห็นชอบ...๑๔... เสียง ไม่เห็นชอบ...-... เสียงงดออกเสียง...-...เสียง)

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ก่อนจะขอมติที่ประชุม ผมขอพักการประชุมก่อน ๑๐ นาที และเริ่มประชุมต่อในเวลา ๑๑.๑๕ น.

พักการประชุมเวลา ๑๑.๐๕ น.

เริ่มประชุมต่อเวลา ๑๑.๑๕ น.

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอกำหนดหรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้ยกมือขึ้น”

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์(เห็นชอบ...๑๔... เสียง ไม่เห็นชอบ...-... เสียงงดออกเสียง...-...เสียง)

เรื่องการพิจารณาขอความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้หรือเขตป่าในที่ดินกรมป่าไม้ เพื่อของบประมาณก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองหอย

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ด้วยนายสุชาติ บำรุงศิลป์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้เสนอขออนุญาตขอความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้หรือเขตป่าในที่ดินกรมป่าไม้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยบ้านบุเขว้า เพื่อให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยให้ความเห็นชอบ และเสนอเรื่องขออนุญาตไปยังหน่วยงานของกรมป่าไม้ต่อไป

นายสุชาติ บำรุงศิลป์
รองนาย รก.นายก อบต.

ดังนั้น จึงขอให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้เสนอขออนุญาต

เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยที่เคารพทุกท่าน กระผมนายสุชาติ บำรุงศิลป์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ขอเสนอขออนุญาตต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้หรือเขตป่าในที่ดินกรมป่าไม้ เลขที่ ดิน RF ๑๔๒๗ ระวังเลขที่ ๕๔๓๙IV๘๔๙๘-๑ เนื้อที่ประมาณ๑๙ ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านบุเขว้า หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อของบประมาณก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายขออนุญาตนี้ จึงโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สำหรับรายละเอียดขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นผู้ชี้แจง

นายธนบดีรินทร์ เสมสันเทียะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยที่เคารพทุกท่าน กระผมนายธนบดีรินทร์ เสมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ตามที่ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเขว้า สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีความประสงค์เข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้หรือเขตป่า ในที่ดินกรมป่าไม้ RF ๑๔๒๗ ระวังเลขที่ ๕๔๓๙IV๘๔๙๘-๑ เนื้อที่ประมาณ ๑๙ ไร่ เพื่อของบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเขว้า ให้มีมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเล็กด้านสถานที่ มุ่งพัฒนา ส่งเสริมการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัย ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในการมีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับบุตรหลานที่ตรงตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของเด็กเล็กที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งที่ดินดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากการประชาคมหมู่บ้านบุเขว้า ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ แล้ว นั้น

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดหรือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้จำแนกไว้เป็น ประเภท เกษตรกรรม และ รัฐมนตรี้ได้ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา หรือโดยได้รับ ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ การขออนุญาต และการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงและ ตามรายการเอกสารประกอบการพิจารณาการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตาม มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ จะต้องจัดส่งหลักฐานที่ แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ โดยระบุประเด็นในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้หรือ เขตป่า จึง ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ขออนุญาต เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้หรือเขตป่า

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ตามที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายก องค์กรการบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้เสนอญัตติ และมอบหมายให้ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว นั้น มีท่านให้มิข้อเสนอหรือข้อซักถามหรือไม่ ถ้ามีให้เสนอได้

นายเสวย อุดกลาง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในโรงเรียน หากอยู่นอกโรงเรียนการดูแล จะดำเนินการได้อย่างเต็มที่ หากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาอยู่ตรงศูนย์ CI จะมีการ แบ่งแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับศูนย์ CI หรือไม่หากมีประชาชนติดโควิด-๑๙

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยชี้แจง

นายธนากร หงษ์อินทร์
เลขานุการสภาฯ

ขอขอบคุณความห่วงใย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในโรงเรียนทำอะไรไม่ สะดวก ผมขอเรียนว่าเนื้อที่ ๑๙ ไร่ อบต.จะขอมาดูแลทั้งหมด แต่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จะขอใช้พื้นที่จริงประมาณ ๑-๒ ไร่ ถ้าสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วอยู่ใกล้เคียงกันก็ต้องย้ายศูนย์ CI ออกมาคงไม่ให้อยู่รวมกัน

ร้อยตรีอนุรักษ์ คำดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑
นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ผมขอท้วงติงการเขียนบันทึกรายงานการประชุมของหมู่บ้าน เรื่องขอมติที่ ประชุม ไม่ควรอยู่ในเรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอ หรือซักถามแล้ว ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ขอ อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้หรือเขตป่าในที่ดินกรมป่าไม้ เลขที่ดิน RF ๑๔๒๗ ระวังเลขที่ ๕๔๓๙IV๘๔๙๘-๑ เนื้อที่ประมาณ ๑๙ ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้าน บุเขว่า หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอ งบประมาณก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ขอให้ยกมือขึ้น”

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์(เห็นชอบ...๑๔... เสียง ไม่เห็นชอบ...-... เสียง งดออกเสียง...-...เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๘

เรื่องการรับโอนบ่อน้ำบาดาล พัสตุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของโครงการพัฒนา บาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕
ณ บ้านทำนบพัฒนาใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองหอย

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ด้วยนายสุชาติ บำรุงศิลป์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองการบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้เสนอญัตติขอ ความเห็นชอบการรับโอนบ่อน้ำบาดาล พัสตุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของโครงการ พัฒนาบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ บ้านทำนบพัฒนาใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองหอย เพื่อให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยให้ความเห็นชอบก่อนจะลงนามรับมอบต่อไป

ดังนั้น จึงขอให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้เสนอญัตติ

นายสุชาติ บำรุงศิลป์
รองนายก รก.นายก อบต.

เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ที่เคารพทุกท่าน กระผมนายสุชาติ บำรุงศิลป์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่อง การรับโอนบ่อน้ำบาดาล พัสตุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของโครงการพัฒนาบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ณ บ้านทำนบพัฒนาใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตตินี้ จึงโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สำหรับรายละเอียดขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ชี้แจง

นายชยพล พชรวิทย์กุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ที่เคารพทุกท่าน กระผมนายชยพล พชรวิทย์กุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๕ จังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๕ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและพัฒนาตามโครงการพัฒนาบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีความประสงค์ขอสั่งมอบบ่อน้ำบาดาล พัสตุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยไว้ใช้ประโยชน์และดูแลรักษาต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบ่อน้ำบาดาล พัสตุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยมีรายการพัสตุครุภัณฑ์ที่จะมอบให้ อบต. มีดังนี้

๑. บ่อน้ำบาดาล หมายเลขบ่อ ๖๔๐๕B๐๔๘ พิกัด ZONE. ๔๘P.. ตะวันออก (E) ๑๘๒๐๒๙..เหนือ (N)..๑๗๐๖๙๐๗.บ้านทำนบพัฒนาใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา บ่อน้ำบาดาลความลึกพัฒนา ๔๔ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ปริมาณการให้น้ำสูงสุดของบ่อน้ำบาดาล ๕๙ ลบ.ม. /ชม. จำนวน ๑ บ่อ
๒. บ่อน้ำบาดาล หมายเลขบ่อ. ๖๔๐๕B๐๔๙ พิกัด ZONE ๔๘P.. ตะวันออก (E) ๑๘๒๐๘๕..เหนือ (N). ๑๗๐๖๘๖๕ บ้านทำนบพัฒนาใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา บ่อน้ำบาดาล ความลึกพัฒนา ๓๒ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ปริมาณการให้น้ำสูงสุดของบ่อน้ำบาดาล ๙๖ ลบ.ม./ ชม. จำนวน ๑ บ่อ
๓. เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกำลัง ๓.๐ แรงม้า ๒๒๐ V.AC จำนวน ๒ ชุด
๔. หอถังเหล็กเก็บน้ำสำเร็จรูปชนิดรักษาแรงดัน ขนาดความจุ ๘๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ ชุด
๕. ถังกรองสนิมเหล็กขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด

- ๖. สถานีจุดจ่ายน้ำถาวร และผ้าใบไวนิลลอน ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด
- ๗. ป้ายโครงการ/ป้ายบอกทาง และป้ายโครงการหน้าอาคารศูนย์เรียนรู้ น้ำบาดาล จำนวน ๑ ชุด
- ๘. อาคารศูนย์เรียนรู้ น้ำบาดาลพร้อมติดตั้งชุดระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม จำนวน ๑ ชุด
- ๙. ระบบกระจายน้ำเข้าชุมชน จำนวน ๑ ชุด

จึงขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ให้ความเห็นชอบการรับโอนบ่อน้ำบาดาล พัสตุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของโครงการพัฒนาบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ บ้านทำนบพัฒนาใต้ หมู่ที่ ๑๒

นายธนากร หงษ์อินทร์
เลขานุการสภาฯ

ผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๕ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑๒ เมื่อขุดเสร็จก็มีหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๕ ที่ ทส ๐๗๑๒/๑๑๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องการส่งมอบบ่อน้ำบาดาล พัสตุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในหนังสือมีบันทึกส่งมอบตามรายละเอียดที่ ผอ.กองช่างได้ชี้แจง ๙ รายการ ผู้รับมอบคือ อบต. หากเสียหายอบต.จะใช้งบประมาณของ อบต.ดำเนินการโดยใช้ระเบียบประปา อาจแต่งตั้งคณะกรรมการระดับหมู่บ้านดูแล หลายท่านสอบถามว่ามีประปาน้ำดื่มได้ อบต.ไม่อาจจัดการได้จะให้หมู่บ้านดูแล อบต.มีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข ทำไมต้องขอมติที่ประชุมสภา ก็เพราะระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีมีคนบริจาคให้ อบต. ต้องขออนุมัติต่อสภาฯก่อน ให้สภาฯพิจารณาว่าเพื่อประโยชน์ของประชาชน จะรับหรือไม่

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ตามที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้เสนอญัตติ และมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น มีท่านให้มีข้อเสนอหรือข้อซักถามหรือไม่ ถ้ามีให้เสนอได้

ที่ประชุม
นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ไม่มี

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอหรือซักถามแล้ว ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกท่านใดเห็นชอบการรับโอนบ่อน้ำบาดาล พัสตุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของโครงการพัฒนาบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ บ้านทำนบพัฒนาใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยรับมาดูแลรับผิดชอบ ขอให้ยกมือขึ้น”

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์(เห็นชอบ...๑๔... เสียงไม่เห็นชอบ...-... เสียงงดออกเสียง...-...เสียง)

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ด้วยนายสุชาติ บำรุงศิลป์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้เสนอรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญรายงานได้

นายสุชาติ บำรุงศิลป์
รองนายก รก.นายก อบต.

เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยที่
เคารพทุกท่าน กระผมนายสุชาติ บำรุงศิลป์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับรายละเอียดจะได้มอบหมายให้นางสาว
วราภร ขอพรกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ เป็นผู้ชี้แจงแทน

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ขอเชิญนางสาววราภร ขอพรกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ ชี้แจงได้

นางสาววราภร ขอพรกลาง
นักวิเคราะห์ฯ

เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ที่เคารพทุกท่าน ดิฉันนางสาววราภร ขอพรกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ ขอชี้แจงรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมทราบ
(ตามเอกสารที่แจก) สรุปได้ดังนี้

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง ๒ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๕๐,๑๓๔ บาท

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๒๖ โครงการ งบประมาณ ๖,๔๖๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๔,๗๔๘,๒๐๒ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง ๑๓ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๓,๙๐๖,๒๗๐ บาท

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง - โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง - บาท

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๙๕๑,๖๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๔๙๒,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง ๔ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๑๓,๘๓๒,๓๘๐ บาท

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสาธารณสุข จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๑,๖๕๕,๙๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๙๖๑,๓๕๓ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง ๔ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๘๑๒,๔๐๒ บาท

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๔๓,๑๐๔,๘๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๒๙,๘๕๕,๘๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง ๑๖ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริงและกักเงิน ๒๓,๒๒๕,๖๐๗ บาท

๗. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๖๘๖,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง ๓ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๑๔๘,๑๖๒ บาท

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๒,๑๘๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๗๖๕,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง ๔ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๕๙๑,๗๒๓ บาท

๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน
โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓ โครงการ
งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง ๓ โครงการ งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง ๕๙,๗๒๙ บาท

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐
บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔ โครงการ
งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง ๒ โครงการ
งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๒๓,๑๕๖ บาท

๑๑. รวมทั้ง ๑๐ ยุทธศาสตร์ มีจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน
๑๐๖ โครงการ งบประมาณ ๗๐,๔๒๑,๓๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน
๖๖ โครงการ งบประมาณ ๕๓,๓๓๗,๓๕๕ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง
๕๑ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๔๒,๖๔๙,๕๖๓ บาท

๑๒. การติดตามประเมินผลและสถานะทางการเบิกจ่ายงบประมาณของ
โครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ พบว่าโครงการ
นำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖๖ โครงการ โครงการที่ไม่ได้นำมาดำเนินการ
จำนวน ๔๐ โครงการ จำนวนโครงการทั้งหมดรวม ๑๐๖ โครงการ

๑๓. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอยในภาพรวม พบว่ากลุ่มตัวอย่างจำนวน ๓๐๐ คน มีความพึงพอใจมาก คิด
เป็นร้อยละ ๒๓.๗๘ พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๘ และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ
๗.๔๑ ตามลำดับ

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองหอย

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอน
งบประมาณเพิ่มหรือโอนลดในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวใน
การบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัด
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุด

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก
ปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง
โดยเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรคำนึงถึงความ
เป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทาง การเงินการคลังขององค์การบริหารส่วน

ตำบลเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ควรแจ้งให้ผู้อำนวยการกองทุกกอง/หัวหน้าสำนักปลัด อบต. กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการดำเนินการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดของโครงการหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ แล้วรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

๖. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองหอยให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๗. ควรมีการตั้งงบประมาณโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับผลผลิตหรือเป้าหมายของโครงการ โดยให้ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับที่สภาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ในปีที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณการรายรับที่ผ่านมา

๘. ควรยુบควรวรรณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นเอกเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

๙. ควรมีคณะกรรมการติดตามโครงการที่ดำเนินการแล้ว โดยให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ในการติดตามรายงานผล

๑๐. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลจากหน่วยงานภายนอก ควรพิจารณาเลือกโครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นลำดับแรก

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้รับความสะดวก ให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ถนนหลายหมู่บ้านยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นทำให้เกิดอุบัติเหตุ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนหลายสายเวลาฝนตกมีน้ำท่วมขังระบายไม่ทัน

๑๒. การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีน้ำอย่างเพียงพอกับการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี ควรก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาผิวดินให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นน้ำดื่มสะอาด เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

๑๓. ควรรีบดำเนินการติดตั้ง/ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามถนนซอยในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพิ่มมากขึ้น

๑๔. ควรให้แต่ละส่วนราชการในอบต. ที่จะเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำรายละเอียด แบบแปลน งบประมาณของโครงการประกอบแนบมาด้วย เพื่อให้การบริหารงบประมาณอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

๑๕. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน หมู่บ้านให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๑๖. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

๑๗. การลงสำรวจพื้นที่จริงก่อนการประมาณการราคา ควรใช้เครื่องมือการวัด หรือเก็บข้อมูลที่ทันสมัยเชื่อถือได้ หรือใช้ความรู้ความสามารถทักษะทางการช่างให้มากกว่านี้ เพื่อลดความผิดพลาดข้อเท็จจริงของโครงการ

๑๘. ควรส่งเสริมการจัดเก็บรายได้เข้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยให้มากขึ้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยมีรายได้จากการจัดเก็บเองมาพัฒนาตำบลให้เจริญมากขึ้น เช่น การใช้ข้อมูลฐานภาษี แผนที่ภาษีต้องนำมาใช้ได้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น

๑๙. เอกสารรายงานการติดตามประเมินผลแผนฯ นอกจากเสนอให้สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาแผนฯ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องแจ้งให้กอง/ส่วนราชการในอบต.ทราบเพื่อจะได้นำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้น

๒๐. แบบหนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณก่อสร้างหรือหนังสืออุทิตที่ดินควรมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้ ชื่อผู้ยินยอมให้ใช้ประโยชน์/อุทิตหากมีคู่สมรสให้คู่สมรสลงชื่อยินยอมด้วยแปลงที่ดินควรระบุเลขที่ดิน ยินยอมให้ใช้ประโยชน์ตามโครงการใด ระยะเวลาสิ้นสุดหรือจนกว่าจะได้ดำเนินโครงการนั้นแล้วเสร็จ และให้ลงลายมือชื่อพร้อมพยาน

๒๑. ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านคิวอาร์โค้ดได้

ตามที่นางสาววรภากร ขอพรกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขอชี้แจงรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น มีท่านให้มีข้อเสนอหรือข้อซักถามหรือไม่ ถ้ามีให้เสนอได้

ไม่มี

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอหรือซักถามแล้ว ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกท่านใดรับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้เสนอ และมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการชี้แจงรายละเอียดให้ทราบแล้วนั้นขอให้ยกมือขึ้น”

มีมติรับทราบเป็นเอกฉันท์(รับทราบ...๑๔... เสียง ไม่รับทราบ...-... เสียงงดออกเสียง...-...เสียง)

ผมขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ***พักการประชุมเวลา ๑๑.๕๕ น.*** และเริ่มประชุมต่อเวลา ๑๓.๐๐ น.

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.(ต่อ)

ระเบียบวาระที่ ๑๐

เรื่องการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสมคิด แยมยิ้ม

ประธานสภา

ด้วยนายสุชาติ บำรุงศิลป์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้เสนอรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมสภา ขอเชิญรายงานได้

นายสุชาติ บำรุงศิลป์

ประธานสภา

เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ที่เคารพทุกท่าน กระผมนายสุชาติ บำรุงศิลป์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมสภา ดังนี้

ตามที่นายนายพิสิทธิ์ ฤทธิทรงศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอย ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เมื่อ
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหอย ในสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่
๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยนั้น ประกอบด้วย นโยบาย
เร่งด่วนและนโยบายการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
และดำเนินการ ในการแก้ไขปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยยึด
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า บัญญัติว่า
“ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี” ดังนั้น เพื่อให้
การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงขอรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว สำหรับรายละเอียดจะได้
มอบหมายให้นางสาวณัฐธิดา ศรีกระโทก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เป็นผู้ชี้แจงแทน

นายสมคิด แยมยิ้ม

ประธานสภา

ขอเชิญนางสาวณัฐธิดา ศรีกระโทก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ชี้แจงได้

นางสาวณัฐธิดา ศรีกระโทก

นักจัดการงานทั่วไป

เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ที่เคารพทุกท่าน ดิฉันนางสาวณัฐธิดา ศรีกระโทก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ขอชี้แจงรายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมทราบ
(ตามเอกสารที่แจก) ดังนี้

ตามที่นายนายพิสิทธิ์ ฤทธิทรงศักดิ์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น ซึ่งตามมาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า แห่งพระบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกปี คณะผู้บริหารจึงได้รวบรวมผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และได้จัดทำเป็นรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ให้กับท่านประธานสภาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยทุกท่าน เพื่อได้ใช้ประกอบการแถลงผลงานในวันนี้ และขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบปีที่ผ่านมา ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา “ยึดหลักธรรมาภิบาล การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพพัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้ทุกท่านได้รับทราบดังนี้

รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๕๔,๔๔๐,๐๐๓.๔๓ บาท
๒. เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๕,๑๓๒,๘๐๑.๙๕ บาท
๓. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๒๘,๓๓๗,๕๒๑.๐๓ บาท
๔. รายรับ

รายการ	ประมาณการ	รับจริง	- ต่ำ+สูง	
ภาษีอากร	๒๑๒,๖๐๐.๐๐	๓๐,๙๐๐.๒๘	-	๑๘๑,๖๙๙.๗๒
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๕๐,๔๗๖.๙๐	-	๙๘,๕๒๓.๑๐
รายได้จากทรัพย์สิน	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๒๘,๘๓๒.๐๒	-	๑๐๗,๑๖๗.๙๘
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๖,๔๗๘.๐๐	+	๘๖,๔๗๘.๐๐
รายได้เบ็ดเตล็ด	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๗๖๐.๐๐	-	๘๑,๒๔๐.๐๐
รายได้จากทุก	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีจัดสรร	๒๐,๖๙๑,๔๐๐.๐๐	๒๒,๗๔๕,๓๒๕.๕๘	+	๒,๐๕๓,๙๒๕.๕๘
เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๓๙,๒๕๓.๐๐	-	๔๖๐,๗๔๗.๐๐
รวมรายรับตามข้อบัญญัติ	๔๗,๕๐๐,๐๐๐	๔๘,๗๐๑,๐๒๕.๗๘		

๕. รายจ่าย

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	- ต่ำ+สูง	
งบกลาง	๑๕,๖๔๒,๔๙๕.๐๐	๑๔,๘๓๖,๕๙๓.๘๐	-	๘๐๕,๙๐๑.๒๐
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๑,๘๕๑,๐๓๓.๐๐	๑,๖๘๗,๗๔๘.๐๐	-	๑๖๓,๒๘๕.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑๑,๖๔๑,๔๙๖.๓๕	๙,๙๑๔,๖๒๕.๐๐	-	๑,๗๒๖,๘๗๑.๓๕
ค่าตอบแทน	๑,๔๘๖,๐๐๐.๐๐	๑,๓๖๘,๐๓๓.๕๐	-	๑๑๗,๙๖๖.๕๐
ค่าใช้จ่าย	๕,๓๕๓,๒๔๑.๙๓	๔,๓๕๑,๔๒๘.๔๕	-	๑,๐๐๑,๘๑๓.๔๘
ค่าวัสดุ	๒,๗๔๑,๖๓๘.๐๐	๒,๔๗๗,๔๐๕.๕๔	-	๒๖๔,๒๓๒.๔๖
ค่าสาธารณูปโภค	๘๗๒,๓๓๓.๖๕	๘๒๕,๘๑๘.๔๐	-	๔๖,๕๑๕.๒๕
ค่าครุภัณฑ์	๔๒๙,๐๐๐.๐๐	๓๙๓,๗๔๑.๐๐	-	๓๕,๒๕๙.๐๐

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๔,๕๕๔,๘๐๐.๐๐	๔,๐๔๐,๘๐๐.๐๐	-	๕๑๔,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน	๒,๘๕๗,๙๖๒.๐๗	๒,๗๖๔,๖๕๑.๐๗	-	๙๓,๓๑๑.๐๐
รวมรายจ่ายตามข้อบัญญัติ	๔๗,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๖๖๐,๘๔๔.๗๖		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑๙,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๓๙๘,๘๓๖.๐๐		
เงินสะสม	๗,๘๗๑,๐๐๐.๐๐	๖,๒๔๒,๙๗๑.๐๐		

**รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

๑. นโยบายเร่งด่วน

๑.๑ ดำเนินแก้ไขปัญหาดถนนชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ให้อยู่ในสภาพ ที่ดี สามารถสัญจรและขนส่งสินค้า
ด้านการเกษตรกรรมได้อย่างสะดวก

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง/ ก่อนนี้ผูกพัน
๑.โครงการซ่อมแซมถนนสายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย - อ่างเก็บน้ำ ห้วยชันโพรง โดยลงหินคลุกจำนวน ๕๐ ลบ.ม. ระยะทาง ๘๐๐ เมตร	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐
๒.โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อ บ้านทำนบพัฒนาหมู่ที่ ๓ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง	๑๑๙,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐
๓.โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ และถนนสายหนอง ทุเรียน (ฟาร์มวิวนม) เสียหายเนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะ	๒๒,๖๐๐	๒๒,๖๐๐
๔.โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกเป็นบางช่วงภายในหมู่บ้านทำนบพัฒนาหมู่ที่ ๓	๓๘,๓๐๐	๓๘,๓๐๐
๕.โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกเป็นบางช่วงถนนสายบ้านถนนหัก ไปคุ้มตลุกซีก หมู่ที่ ๒	๓๓,๓๐๐	๓๓,๓๐๐
๖.โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนสายสระท้ายเหมืองบ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ ๓ - สายหินเรือบ้านพระงาม หมู่ที่ ๑๔	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐
๗.โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนน สายบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒-เชื่อมบ้านสระตอง อำเภอโนนไทย	๙๔,๐๐๐	๙๔,๐๐๐
๘.โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อ ค.ส.ล. บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕	๙๑,๗๐๐	๙๑,๗๐๐
๙.โครงการจัดซื้อยางมะตอย เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางสาย นม.ถ.๓๒๑-๐๑ ช่วง บ้านหนองหอย - บ้านหนองกก จำนวน ๕๘๐ ถู	๖๙,๖๐๐	๖๙,๖๐๐

๑.๒ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์อย่างทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ผลการดำเนินงานคือ โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar
Cell) ถนนสายหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โดยจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า งบประมาณทั้งสิ้น ๔๙,๓๖๒.๓๔ บาท

๑.๓ ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้านยาเสพติดและ
อาชญากรรมต่าง ๆ ในตำบลหนองหอย ผลการดำเนินงานคือ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการฯ

๑.๔ ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต หรือให้บริการ Wi-Fi เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ผลการ
ดำเนินงานคือ ติดตั้งระบบ Wi-Fi ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
เพื่อปฏิบัติราชการและบริการประชาชน

๑.๕ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพื่อ
พัฒนาการที่ดีของเด็กเล็กให้เกิดความพร้อมในทุก ๆ ด้าน และเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานคือ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง/ ก่องหนี่ผูกพัน
๑.ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.หนองหอย	๑๙,๐๐๐	๑๐,๒๐๐
๒.ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หนองหอย	๑๙,๐๐๐	๑๐,๒๐๐
๓.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.หนองหอย	๔๐,๘๕๐	๒๑,๙๓๐
๔.ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.หนองหอย	๑๖๑,๕๐๐	๑๒๗,๕๐๐

๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อเอตส์ และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ผลการดำเนินงานคือ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง/ ก่องหนี่ผูกพัน
๑.เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไปจำนวน ๑,๒๖๘ คน	๑๐,๗๐๐,๐๐๐	๑๐,๓๐๖,๔๐๐
๒.เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน ๓๕๗ คน	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๔๓๕,๘๐๐
๓.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอตส์ จำนวน ๑๑ คน	๗๒,๐๐๐	๗๐,๕๐๐
๔.โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้ได้รับงบประมาณ ได้แก่ นายสุขบุญเอี่ยม บ้านเลขที่ ๙๖/๒ หมู่ที่ ๓ บ้านทำนบพัฒนา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๕.โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ผู้ได้รับงบประมาณ นางตินาพุดชา บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๒ บ้านทำนบพัฒนาใต้ ตำบลหนองหอย	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
๖.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง คนยากจน ยากไร้และด้อยโอกาส จำนวน ๒๕ ราย ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท (งบประมาณจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา)	-	-
๗.โครงการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งมีผู้ปกครองที่เป็นผู้สูงอายุ คนพิการที่ยากจน ยากไร้ มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ได้มายื่นลงทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิดในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖๘ ราย ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานที่จ่ายเงินให้คนละ ๖๐๐ บาทต่อเดือนจนถึงอายุ ๖ ปี	-	-
๘.โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ศพตามประเพณีผู้มาลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือ จำนวน ๑๙ ราย	-	-

๑.๗ เน้นการบริหารงานขององค์การส่วนตำบลหนองหอยเป็นแบบการทำงานเป็นทีมหรือการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม กล่าวคือ เป็นการบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องปฏิบัติได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดรวมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมทำงาน และตกลงใจร่วมกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คือ มีการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายองค์กร

๒. นโยบายด้านการพัฒนาต่าง ๆ

๒.๑ ด้านการบริหารงานบุคคล

๑. แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จำนวน ๒ คน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้แก่

๑. นายสุชาติ บำรุงศิลป์ แต่งตั้งเป็น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย คนที่ ๑
 ๒. นางนภาพร ลุ่มกาหลง แต่งตั้งเป็น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย คนที่ ๒
 ๒. แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จำนวน ๑ คน เพื่อทำหน้าที่ในการ
 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารในทุก ๆ ด้าน ติดต่อประสานงานและประสานการนัดหมาย การ
 จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหาร ได้แก่

- นางนันทนา กลยณี แต่งตั้งเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๓. สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
 ปฏิบัติงาน เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยโดยความ
 เท่าเทียมเป็น
 ธรรม ผลการดำเนินงาน คือ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง/ ก่อนนี้ผูกพัน
๑.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๙๐
๒.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องงานสารบรรณสำหรับผู้ปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย	๒๐,๐๐๐	๑๔,๖๐๕
๓. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (สำนักปลัด อบต.)	๑๓๗,๘๐๐	๙๐,๖๐๐
๔. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (กองคลัง)	๕๓,๐๐๐	๔๔,๕๐๐
๕.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	๒๕,๐๐๐	๑๗,๗๐๐
๖.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (ครูและบุคลากรในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๓๕,๐๐๐	๒๒,๐๗๐
๗.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (กองช่าง)	๒๘,๐๐๐	๑๐,๖๐๐

๒.๒ ด้านเศรษฐกิจ

๑. การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ประชาชน
 เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ

๒. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม การจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โดยร่วมมือ
 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

๓. ส่งเสริมให้ประชาชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่น ผลการ
 ดำเนินงาน คือ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง/ ก่อนนี้ผูกพัน
๑.โครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ (โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลผลิตทาง การเกษตรการทำขนมถั่วฝู และขนมข้าวเกรียบกล้วย) เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการ ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวของตนเองได้	๒๕,๐๐๐	๑๗,๙๕๙
๒.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	๓๒,๑๗๕

๒.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสายหลัก ถนนสายรองรวมทั้งถนนภายในหมู่บ้านและถนนระหว่างตำบล
 อย่างทั่วถึง

๒. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึงเพียงพอและมีคุณภาพ

๓. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

๔. ก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมและทั่วถึง
 ผลการดำเนินงานคือ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง/ ก่องหน้ผู้กัพัน
๑.โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาบ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ ๓	๑,๒๕๒,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐
๒.โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาบ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕	๕๘๗,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐
๓.โครงการวางท่อเมนระบบประปาบ้านหนองกก หมู่ที่ ๕	๑๙๕,๙๐๐	๑๙๕,๙๐๐
๔.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกระเรียน หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐
๕.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทำนบพัฒนาใต้ หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐
๖.โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.สำเร็จรูปชนิดใต้ผิวจราจรบ้านบุเข้ว่า หมู่ที่ ๖	๖๒๓,๐๐๐	๖๒๒,๐๐๐
๗.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำนบพัฒนา	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐
๘.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.๓๒๑-๐๖ จากสายบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านถนนหักหมู่ที่ ๒ คุ้มเดิ่นะขามป้อม	๒,๑๐๐,๐๐๐	๑,๕๙๕,๐๐๐
๙.โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย นม.ถ.๓๒๑-๐๑ บ้านสายออ-หนองหอย-บ้านหนองกก-บ้านตุลุกซังโค-บ้านบุเข้ว่า	๗,๘๒๐,๐๐๐	๕,๖๓๐,๐๐๐
๑๐.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง นม.ถ.๓๒๑-๐๕ จากบ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านพระงาม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองหอย	๙,๖๑๐,๐๐๐	๗,๑๙๓,๘๓๖
๑๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.๓๒๑-๐๖ จากสายบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ ถึง สายบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ (คุ้มเดิ่นะขามป้อม-บ้านหนองหอย -ถนนหัก หมู่ที่ ๑-๒ ตำบลหนองหอย)	๕,๖๑๐,๐๐๐	๔,๔๗๖,๙๗๑
๑๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๘ คุ้มโนนละหู่ บ้านโนนผักชี ตำบลชีวิค	๘๓๕,๐๐๐	๖๐๖,๐๐๐
๑๓.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๘ สายศาลตาปู่ – บ้านตุลุกซังโค หมู่ที่ ๗	๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๓๔,๐๐๐
๑๔.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกสายแยก นม.ถ.๓๒๑.๐๓ ไปบ้านหนองกกระตาล (บ้านครูเมธิ)	๒๙๔,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐
๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตุลุกซังโคหมู่ที่ ๗ จำนวน ๓ ซอย	๓๐๙,๗๐๐	๓๐๙,๗๐๐
๑๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยปะคำ หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนางภูศรี ครูทำนา	๒๑,๒๐๐	๒๑,๒๐๐
๑๗.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกสายบ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๙ เชื่อมถนนสาย นม.ถ.๓๒๑-๐๗ บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑-บ้านโค้งสำโรง หมู่ที่ ๔	๕๖๖,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐

๒.๔ ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

- ๑.พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย
๒. สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่นต่าง ๆ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
- ๓.ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นหลักธรรมทางศาสนาพุทธ
- ๔.ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการสืบสานให้เกิดความยั่งยืน และอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีการออกกำลังกาย โดยการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

๖. จัดหาสถานที่สำหรับก่อสร้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีสถานที่สำหรับการออกกำลังกาย

๗. ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายให้กับทุกหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ผลการดำเนินงานคือ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง/ ก่อนนี้ผูกพัน
๑. ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.หนองหอย	๔๘๘,๗๗๕	๓๓๓,๑๑๕
๒. ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.หนองหอย	๒๘,๕๐๐	๑๕,๓๐๐
๓. ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.หนองหอยและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพื้นฐาน (สพฐ.)	๑,๓๓๒,๕๙๗	๑,๒๐๘,๐๗๕
๔. จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หนองหอย	๓๐,๓๐๐	๒๗,๖๐๐
๕. เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลหนองหอยเพื่อดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน จำนวน ๒๐๐ วัน วันละ ๒๑ บาท จำนวนเด็กนักเรียน ๕๙๐ คน	๒,๔๗๘,๐๐๐	๒,๔๐๔,๖๘๙
๖. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ให้แก่โรงเรียนบ้านถนนหัก	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๗. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการเกษตรสนับสนุนผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านท่าบพัฒนา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๘. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการเกษตรสนับสนุนผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองก	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๙. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนบ้านหนองหอย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๑๐. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนบ้านบุเข้ว่า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๑๑. โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๕๐
๑๒. โครงการประกวดสวนมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๓๒
๑๓. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๒๘,๒๘๐
๑๔. จัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้งสำหรับกิจกรรมออกกำลังกาย	๔๐,๐๐๐	๓๘,๘๔๑

๒.๕ ด้านสาธารณสุข สังคมและคุณภาพชีวิต

๑. เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคติดต่อ โรคระบาด ให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการป้องกันและระงับโรคติดต่ออย่างทั่วถึงและเพียงพอ

๒. ส่งเสริม สนับสนุนระบบบริการสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ตลอดจนให้ความสนใจและความเข้าใจกับประชาชน ในการดูแลรักษาสุขภาพในด้านต่าง ๆ

๓. จัดให้มีสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

๔. สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเฝ้าระวัง และป้องกันยาเสพติดในชุมชน

๕. เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

ผลการดำเนินงานคือ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง/ ก่องหน้าผูกพัน
๑.โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย	๗๐,๐๐๐	๕๕,๑๐๐
๒.โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย	๖๐๐,๐๐๐	๕๖๕,๙๒๒
๓.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๘,๖๔๐
๔.กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในบ้านและบริเวณรอบชุมชน ณ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ อบต.หนองหอย และ อสม. หมู่ที่ ๑	-	-
๕.โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จำนวน ๑๑๕,๘๑๒ บาท กิจกรรมจัดซื้อผ้าอ้อม (แพมเพิส) แจกให้กับผู้ป่วยติดเตียง	-	-
๖.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย	๑๕๖,๒๔๐	๑๕๖,๒๔๐
๗.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๑๗,๙๓๐
๘.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย) ดังนี้ ๑.ช่วยเหลือเหตุวาทภัย (ลมพัดบ้านพัง) จำนวน ๗ ราย เป็นเงิน ๙,๗๑๖ บาท ๒. ช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๕,๖๓๙ บาท	๓๐,๐๐๐	๑๕,๓๕๕
๙. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๔๔ ๑๑,๕๐๐
๑๐.โครงการเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง เพื่อติดตั้งภายในหมู่บ้านและสถานที่ราชการ จำนวน ๑๐ ถัง	๒๐,๐๐๐	๖,๕๐๐
๑๑.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองหอย	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๘๐

๒.๖ ด้านการเกษตร

๑. ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ระบบการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต

๒. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ อีกทั้งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร เช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีทักษะและความรู้เพิ่มมากขึ้น

ผลการดำเนินงานคือ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง/ ก่องหน้าผูกพัน
๑.อุดหนุนกลุ่มเกษตรกรตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนโดยการให้กู้ยืมเงินไม่มีดอกเบี้ย กำหนดการชำระคืน ๕ งวด จำนวน ๒ กลุ่ม ดังนี้		
๑. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทำนาบ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ ๑๓	-	๑๐๐,๐๐๐
๒. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะบ้านพระงาม หมู่ที่ ๑๔	-	๑๐๐,๐๐๐

๒.๗ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. อนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชนเห็นคุณค่า หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะป่าไม้ และแหล่งน้ำ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม สะอาดและร่มรื่น
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน โดยการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างป่าชุมชน
๔. บริหารจัดการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
ผลการดำเนินงานคือ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง/ ก่องหน้ผูกพัน
๑.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	๑๐,๑๒๕
๒.กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕โดยตัดแต่งกิ่งไม้ พรวนดินในใส่ปุ๋ยต้นไม้ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โดยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ อบต.หนองหอย	-	-
๓.กิจกรรมปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ ปลูกผักสวนครัว ณ บริเวณสวนสมุนไพร อบต.หนองหอย และอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองหอย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.หนองหอย	๕,๐๐๐	๔๐๘
๔.กิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับสภาพภูมิทัศน์ อบต.หนองหอย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.หนองหอย	-	-
๕.กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาดถนนสายหลัก ถนนหลังโรงเรียนบ้านหนองหอย ถึง ถนนเดินมะขามป้อม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองหอย พนักงาน ผู้นำชุมชน ประชาชน	-	-
๖.โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๑๓,๐๓๑

๒.๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. บริหารจัดการและพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรอย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
๒. ปรับปรุงพัฒนา และจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเอื้อต่อการบริหารประชาชน
๓. บริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดทิศทางการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน
๕. ปรับปรุงและพัฒนารายได้ ในด้านการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาต ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

ผลการดำเนินงานคือ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง/ ก่องหนี่ผู้กัพัน
๑.เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายสิทธิประโยชน์ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เกษียณอายุราชการ	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐
๒.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีลูกจ้าง ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ทูพลภาพ คลอดบุตร	๑๖๒,๕๘๘	๘๙,๓๗๐
๓.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับลูกจ้างกรณี ประสบอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงาน	๘,๐๐๐	๕,๖๔๗
๔.โครงการอบรมและจัดทำทะเบียนแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๓,๙๒๐
๕.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐
๖.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล	๒๓,๐๐๐	๒๒,๙๐๐
๗.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐
๘.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐
๙.จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน ๕ ตัว	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐
๑๐.จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐
๑๑.จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเข้าไปมีส่วนร่วมแต่มีได้อยู่ในแหล่งงบประมาณใดๆ เป็นการมีส่วนร่วมในชุมชน และส่วนราชการต่าง ๆ อีกทั้งภาพกิจกรรมอาจไม่ได้นำเสนอได้ทั้งหมดทุกกิจกรรม ภาพผลการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.nonghoi.go.th และทางเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหอย

ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ในกระบวนการการทำงาน ยึดหลักความมีส่วนร่วม ได้จัดให้ประชาชนและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและการบริหาร ตลอดจนการตรวจสอบ ได้แก่การจัดให้ประชาชนและชุมชน เข้าร่วมประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อเสนอแนะปัญหาและความต้องการ ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาและในการตรวจสอบการทำงาน จัดให้ตัวแทนของชุมชนประชาคมหมู่บ้าน เป็นกรรมการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เป็นต้น

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่กล่าวมา ได้วางอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงทุกประการ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของท้องถิ่น และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภา

ตามที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมสภาทราบแล้วนั้น มีท่านให้มีข้อเสนอหรือข้อซักถามหรือไม่ ถ้ามีให้เสนอได้

นายเสวย อุดกลาง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑
นายธนกร หงษ์อินทร์
เลขานุการสภาฯ
นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

โครงการแจกแพมเพริส หมู่ที่ ๑๑ มีอีก ๑ ราย ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ติดเตียงมา ๒ ปีแล้ว

โครงการแจกแพมเพริสเป็นงบประมาณของ สปสช. ให้ท่านแจ้งมาที่
นักวิชาการสาธารณสุขเพื่อขึ้นทะเบียนไว้

มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอหรือซักถาม
แล้ว ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกท่านใดรับทราบการรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมสภา ตามที่รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้รายงาน
ให้ทราบแล้วนั้นขอให้ยกมือขึ้น”

ที่ประชุม

มีมติรับทราบเป็นเอกฉันท์ (รับทราบ...๑๔...เสียง ไม่รับทราบ...-...เสียง
งดออกเสียง...-...เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๑๑

เรื่องอื่นๆ

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นๆหรือไม่

นายธนกร หงษ์อินทร์
เลขานุการสภาฯ

ผมขอชี้แจงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร
สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ประจำเดือนธันวาคม
๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนทัพรั้งวิทยาคม ดังนี้

๑. ด้วยศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่าได้
กำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖
ออกเป็น ๓ ช่วง ดังนี้ ๑) ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ ธันวาคม
๒๕๖๕ ๒) ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม
๒๕๖๖ ๓) ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

๒. โครงการ "เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามที่จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ "เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยอำเภोधงคำ
ทองคำได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๗ ตำบลทัพ
รั้ง อำเภोधงคำ จังหวัดนครราชสีมา อำเภोधงคำ จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการจัดงานโครงการ ฯ และกำหนดประชุมคณะกรรมการในวันที่
๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน หนองยาง หมู่ที่
๗ ตำบลทัพรั้ง รายละเอียดให้ผู้อำนวยความสะดวกการศึกษาฯที่เข้าร่วมประชุมชี้แจง
ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

๓. การหารือแนวทางปฏิบัติในการนำดินที่ได้จากการขุดลอกที่นำมากองไว้
ในที่ดินสาธารณ ประโยชน์ไปใช้ประโยชน์ในทางราชการหรือเพื่อการ
สาธารณประโยชน์ ด้วยจังหวัดนครราชสีมาแจ้งว่า ได้ขอหารือแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการนำดินที่ได้จากการ ขุดลอกที่นำมากองไว้ในที่ดินสาธารณประโยชน์ ไป
ใช้ประโยชน์ในทางราชการหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ของส่วนราชการหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ หรือจะต้องดำเนินการตาม

ระเบียบกฎหมายใดต่อกรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าว และกรมที่ดินได้มีหนังสือตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำดินที่ได้จากการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ไปใช้ประโยชน์ในทางราชการหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ต้นเขิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ต้นเขิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้มีการชักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๑๑.๓/ว ๗๕๗๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ แล้ว สำหรับประเด็นเรื่องการนำที่ดินที่ได้จากการขุดลอกไปใช้ประโยชน์ในทางราชการหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์จะต้องดำเนินการตามระเบียบใด นั้นเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการพิจารณาดำเนินการ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๙/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๘ เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๔.๒/๖ ๓๓๖๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

๔.โครงการ "สืบสานอนุรักษ์ศิลปผ้าถิ่นไทย ดำรงในแผ่นดิน" เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้มีอาชีพทอผ้าในชุมชน อำเภอจึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๔ วัน เพื่อส่งเสริมและสืบสานความเป็นไทยเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทยให้คงอยู่ รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้รายได้กระจายสู่ชุมชน ดังนี้

วันอังคารและวันพุธ : สวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง

วันพฤหัสบดี : สวมใส่ผ้าไทยลายพระราชทาน (ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี/ลายชิตินารี รัตนราชกัญญา

วันศุกร์ : สวมใส่ผ้าไทยสีฟ้าตลอดทั้งปี เพื่อถวายความจงรักภักดี เถลิงพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคมนี้ขอให้ประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายการสวมใส่ผ้าไทยในเพจเฟซบุคของหน่วยงาน

๕. โครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระทองคำ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบความเหมาะสมของพื้นที่ตามโครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพระทองคำ อำเภอจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อนผ่านหอกระจายข่าวของตำบล/หมู่บ้าน โดยมีการดำเนินการ ๕ ขั้นตอน ประกอบด้วย ๑. เตรียมถังเหลือใช้ที่มีฝาปิดและตัดที่ก้นถึง ๒. ผึ่งดินที่มีความลึก ๒ ใน ๓ ของถังโดยให้ก้นถึงเหนือจากก้นหลุม ๓๐ ซม. ๓. นำเศษอาหารเศษและปิดฝา ๔. กวนทุกครั้งเมื่อนำเศษอาหารใส่ในถังเพื่อเพิ่มอากาศ ๕. เมื่อปริมาณเศษอาหารสูงเท่าระดับพื้นดินให้ดึงถังออกนำดินมากลบ แล้วย้ายไปผึ่งที่จุดอื่นต่อไป

๖.วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ท่านรองปลัด อบต.หนองหอย จะมารายงาน
ตัว ขอเชิญทุกท่านร่วมต้อนรับ

๗.ผมขอฝากท่านสมาชิกทุกท่านหากมีโครงการไปดำเนินการหมู่บ้านของ
ท่านฝากช่วยไปดูแลให้ด้วย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ทุกโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ผมจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้านร่วมเป็นกรรมการ หมู่บ้านละ ๒ คน

๘.สิ่งต่างๆที่ อบต.ดำเนินการ อยากให้ช่วยสะท้อนปัญหาไปที่ อบต. ไม่ว่า
จะแจ้งทางหนังสือ ไลน์ เฟสบุ๊ค คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
หากไม่ได้รับความร่วมมือจากท่าน

นายสมคิด แยมยิ้ม

ประธานสภา ฯ

นายวสุ แดงสูงเนิน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔

นายผิน สาดกำปัง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔

นายสุชาติ บำรุงศิลป์
รองนายก รก.นายก อบต.
นายธนากร หงษ์อินทร์
เลขานุการสภาฯ
นายประสิทธิ์ เจริญสันเทียะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓

นายสมคิด แยมยิ้ม

ประธานสภา ฯ

นายวิเชียร เชิดสูงเนิน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖

นายธนากร หงษ์อินทร์

เลขานุการสภาฯ

ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามหรือฝากฝ่ายบริหารหรือไม่

๑.ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ที่ผลักดันให้หมู่ที่ ๔ ได้
งบประมาณดำเนินการ ๑ กิโลเมตร และยังมีเหลืออีกประมาณ ๒๐๐ เมตรที่ยังไม่ได้
งบประมาณ ขอฝากให้ช่วยดำเนินการด้วย

ถนนที่เสียหายจากทุกภัยจากหลังอนามัยถึงบ้านพระงามสัญญาไม่ได้
ยังไม่ได้ดำเนินการ รถชนอ้อย ขนมันสำปะหลัง ต้องสัญจรถนนสายนั้น
ฝากดำเนินการให้ด้วย

หมู่ที่ ๑๔ ดำเนินการให้แล้วครับ

ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ สอบถามตลอด ดำเนินการแล้ว แต่ผู้ใหญ่บ้าน
อาจไม่ได้แจ้งท่านสมาชิกทราบ

ต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ น้ำท่วมหมู่ที่ ๑๓ หนักมาก น้ำระบายไม่ทันท่อ
ชำรุดสองจุด กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๓ เมตร จากบ้านรองชัยฯ-สระน้ำใหม่ และจาก
บ้านผม-สระน้ำใหม่ ผมแจ้งมาที่ อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.ก็นำแผง/กรวยไปกั้น
เด็กๆเห็นก็ดึงแผงออกและรถบรรทุกของหนักมารถตกพังเสียหาย ผมก็แจ้งมาที่
อบต. และอบต.ก็ไปขุด ผมคิดว่า ๒ - ๓ วันคงแล้วเสร็จ แต่นี่ผ่านมา ๒ - ๓ อาทิตย์
แล้วยังไม่ได้ไปดำเนินการต่อ รถไม่สามารถสัญจรได้ หากยังไม่ได้ไปดำเนินการก็
อยากให้ไปถมดินไว้ก่อนพอสัญจรได้ เพราะชาวบ้านสอบถาม ปัจจุบันหมดฝนแล้วก็
อยากให้ไปดำเนินการ

ผมเห็นท่านประสิทธิ์พูดถึงเรื่องนี้ ผมก็ได้ไปดูพื้นที่จริงชาวบ้านลำบากจริง

-ขอฝากกำชับเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือด้วย เพราะผมได้รับหนังสือล่าช้า

-ผมส่งหนังสือมาที่ อบต.ขอย้ายไฟเก่าออกมาติดตรงที่ไม่มีแสงสว่าง เพราะมี
ถนนใหม่แล้ว

-ถนนเชื่อมต่อหนองทุเรียนอยากให้เร่งช่วยเหลือ เพราะรถชนอ้อย
ขนมันสำปะหลังจะออกจากไร่ และใกล้ฤดูฝนอีกจะลำบาก สายเชื่อมต่อบาโพน
เมือง อำเภอลำทะเมนชัย ผมฝากเรื่องหลังฝนถนนดี อยากให้ตั้งค่าน้ำมันไว้มากๆ
แล้วไปขอรถอบจ.มาดำเนินการ ผมขอแค่เรื่องน้ำ ถนน ไฟฟ้า

-เรื่องการส่งหนังสือจะแก้ไขให้ครับ

-เรื่องการย้ายเสาไฟฟ้าต้องมีมติจากชาวบ้านก่อน เพราะเกรงว่าหากย้าย
จะโดนต่อว่า

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภา ฯ

-โครงการหากไม่มีในแผนพัฒนาฯ ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ทำประชาคมมาเพื่อบรรจุไว้ในแผน

ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอฝากกองช่าง ฝากเรื่องงานหินคลุก ผมเห็นผู้รับจ้างลงหินคลุกแล้วเกรดทับไปทับมากับดินแล้วมองไม่เห็นหินคลุก ไม่รู้จะตรวจรับงานอย่างไร หากไม่มีสมาชิกสอบถาม ผมขอให้แต่ละส่วนราชการชี้แจง

นายธนบดีนทร์ เสมสันเทียะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

-วันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๖ ตรงกับวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดการจัดกิจกรรมจะเชิญสมาชิก อบต. ผู้นำหมู่บ้านมาประชุมอีกครั้ง

-โครงการ "เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผมได้ไปประชุมเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง จังหวัดจันทบุรี อำเภอพระทองคำ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง มีหน่วยงานราชการในจังหวัดเข้าร่วม ๙๒ หน่วยงาน อำเภอเชิญชวนผู้นำ และประชาชนเข้าร่วม อบต.ไม่ได้รับมอบหมายให้ไปจัดซื้อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นข้าราชการให้ใส่ชุดกากี ประชาชนทั่วไปให้ใส่ชุดไทย ส่วนอบต.หนองหอยจะมอบหมายให้ท่านใดไปคงแจ้งอีกครั้ง

นายชยพล พชรวิทย์กุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

ขอแจ้งโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของปี ๒๕๖๕ ดังนี้

- ๑.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๘ -
คุ้มโนนละหู่ บ้านโนนผักชี ตำบลชีวิ๊ก
- ๒.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ. ๓๒๑-๐๖ จากสายบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ ถึง สายบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ (คุ้มเดินมะขามป้อม) บ้านหนองหอย -ถนนหัก หมู่ที่ ๑-๒ ตำบลหนองหอย)
- ๓.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกสายบ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๙ เชื่อมถนนสาย นม.ถ.๓๒๑-๐๗ บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ -บ้านโค้งสำโรง หมู่ที่ ๔
- ๔.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๘ สายศาลตาปู่- บ้านตลุกซังโค หมู่ที่ ๗
- ๕.โครงการเสริมผิวทาง Asphaltic concrete สาย นม.ถ.๓๒๑-๐๑ บ้านสายออ ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย เชื่อมบ้านมาบค้าย ตำบลทัพวัง อำเภอพระทองคำ

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภา ฯ

เมื่อวานประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน บ้านใดได้ถนนลาดยางก็ดี หมู่บ้านที่เดือดร้อนก็รอความช่วยเหลือ จะได้ดำเนินการหรือไม่ จะได้แจ้งชาวบ้านทราบ

นายสุชาติ บำรุงศิลป์
รองนายก รก.นายก อบต.

หลังฝนถนนดีก็อบประมาณซ่อมแซม พยายามดำเนินการทุกสาย แต่จะดำเนินการสายที่เสียหายมาก ๆ ก่อน

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภา ฯ

ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม

นายธนากร หงษ์อินทร์
เลขานุการสภาฯ

-ฝากสมาชิกไปสำรวจถนนที่เสียหายในหมู่บ้านของท่านแล้วส่งมาที่ อบต. จะได้ดำเนินการพร้อมกัน

-ปัญหาของถนนสายโนนละหู่ที่มีปัญหา ต่อไปให้สำรวจก่อนที่จะดำเนินการจะได้ไม่มีปัญหา ผมให้นิติกรไปติดต่อกับที่ดินสาขาขามสะแกแสงเพื่อออกมารังวัดที่ดิน และขอฝากกองช่างด้วย

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภา ฯ

ที่ประชุม

นายสมคิด แยมยิ้ม
ประธานสภา ฯ

ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ทั้งฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่

ไม่มี

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามในวาระอื่นๆ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มา
ประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๓ น.

(ลงชื่อ) วราภร ขอพรกกลาง ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาววราภร ขอพรกกลาง)

ผู้ช่วยเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

(ลงชื่อ) ธนากร หงษ์อินทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายธนากร หงษ์อินทร์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นว่าถูกต้อง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) เล็ก ลังด่านจาก ประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายเล็ก ลังด่านจาก)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ) สิ้น วนสันเทียะ คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายสิ้น วนสันเทียะ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ) ประสิทธิ์ เจริมสันเทียะ เลขานุการคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายประสิทธิ์ เจริมสันเทียะ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๑๓

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เมื่อวันที่

(ลงชื่อ) สมคิด แยมยิ้ม ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม
(นายสมคิด แยมยิ้ม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เมื่อวันที่

